



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 21-1-2018

Chúa nhật 3 Thường niên

Hãy theo tôi!

LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

SUY NIỆM

Bốn anh thanh niên có gia đình, có nghề nghiệp lại được Đức Giêsu mời gọi theo Ngài, bỏ lại tất cả. Chắc chắn họ không phải là những người nhẹ dạ. Họ đã từng quen biết Thầy Giêsu và kính nể Ngài. Đến lúc nào đó, khi được Ngài hoàn toàn chinh phục, họ đã sẵn sàng ra đi, nhẹ tênh.

Nhiều người nghĩ rằng đoạn Tin Mừng này nói về ơn gọi đi tu của các linh mục tu sĩ. Thật ra đây là đoạn Tin Mừng nói về ơn gọi của

(xem tiếp trang 2)

Thượng Hội đồng Giám mục và mạng xã hội



thành phần chủ yếu của các mạng xã hội.

Đang khi một cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra tại Roma từ 19 đến 24 tháng Ba 2018 dành cho 300 đại biểu trẻ, thì các bạn trẻ khác cũng có thể tham dự cuộc gặp gỡ này qua Facebook.

WHĐ (13.1.2018) – Để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười tới đây tại Roma với chủ đề “Người trẻ, Đức tin, và sự Phân định Ôn gọi”, sau bản câu hỏi gửi đến người trẻ trên toàn thế giới – đăng tải trên mạng internet với thời hạn cuối cùng để trả lời là cuối tháng 12-2017, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ vẫn tiếp tục hiện diện trong thế giới kỹ thuật số.

Cụ thể, Giáo hội sẽ tận dụng các mạng xã hội (Facebook, Instagram và Twitter) để lắng nghe người trẻ - là

Cha Ariel Beramendi, một linh mục trẻ người Bôlivia, cho biết: “Năm nhóm ngôn ngữ sẽ được thiết lập từ nay đến cuối tháng Giêng, giúp cho các cuộc thảo luận thêm sôi nổi”. Cha Beramendi hiện đang giúp cho Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục trong lĩnh vực truyền thông trên các mạng xã hội.

Khi cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng bắt đầu khai mạc vào tháng Ba, các nhóm này sẽ đóng lại, để các tham dự viên thảo luận cùng các chủ

(xem tiếp trang 2)

**Đức hồng y Parolin:
Năm 2018 Đức Thánh Cha Phanxicô
nhấn mạnh đến giới trẻ và gia đình**

WHĐ (12.1.2018) – Chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Chilê và Pêru, Đại hội Thế giới các Gia đình, Tông huấn Niềm vui Tình yêu (Amoris Laetitia), Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, và cải tổ Giáo triều Rôma: đó là những chủ đề được Đức hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, trao đổi với Vatican News.

Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên Alessandro Gisotti ở Vatican News, Đức hồng y Pietro Parolin đã giới thiệu một số hoạt động của Đức Thánh Cha Phanxicô trong năm 2018.

Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh đã mô tả năm 2018 là năm “Giáo hội chú ý đặc biệt đến người trẻ, cụ thể là những hy vọng, mục tiêu, và những thách đố mà họ phải đối mặt”.

Đại hội Thế giới các Gia đình diễn ra tại Dublin, Ireland từ ngày 21 đến 26



tháng Tám năm nay, ngay trước Khoá họp thường lệ của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma, với chủ đề “Người trẻ, Đức tin, và sự Phân định Ôn gọi”.

Đức hồng y Parolin nói một khía cạnh quan trọng, có tính sáng tạo là “tương quan mới của Giáo hội với người trẻ, được diễn tả trong một mô thức về trách nhiệm, mô thức này loại trừ bất cứ loại chủ nghĩa gia trưởng nào.” (Chú thích của người dịch: thuật ngữ

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

từng Kitô hữu chúng ta, Chúa Giêsu vẫn đi ngang qua đời ta mỗi ngày như xưa Ngài đã dọc theo biển hồ Galilê. Ngài thấy ta như Ngài đã thấy bốn môn đệ. Ngài thấy ta trước khi ta thấy Ngài. Cái nhìn của Ngài không làm ta bị tê liệt vì Ngài chấp nhận trọn vẹn con người của ta. Cả những yếu đuối và tội lỗi cũng được Ngài đón nhận. Hạnh phúc cho ai được thấy Thiên Chúa. Nhưng hơn nữa, hạnh phúc cho ai được Thiên Chúa thấy.

Lúc Ngài thấy ta thì ta vẫn không hay biết. Ta vẫn mãi mê quăng chài hay vá lưới. Ta vẫn tất bật với những lo toan đời thường, hay đang miệt mài theo đuổi một ước mơ. Chính lúc đó, chính lúc ta tưởng mình quá ư ổn định, và đời mình đã được định hướng quá rõ ràng, thì tiếng gọi của Ngài vang lên, mạnh mẽ, dứt khoát.

Hãy theo tôi! Mọi người Kitô hữu đều được mời gọi đi theo Chúa Giêsu. Ngài không mời ta đi theo một lý tưởng, một ý thức hệ. Ngài mời ta theo chính con người Ngài, gắn bó với Ngài, nhận Ngài là nền tảng và chóp đỉnh của cuộc sống.

Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới con người. Con người là điều ta phải quan tâm, vì đó là mối quan tâm lớn nhất của Chúa Giêsu. Theo Ngài là chia sẻ với Ngài cùng một sứ mạng, là thao thức và đồng cam cộng khổ với Ngài trong công việc cứu độ toàn thế giới. Chúa Giêsu mời ta dấn thân vào cuộc đời, mời ta định lại hướng đi theo những giá trị mới. Như thế là chấp nhận đổ vỡ, đoạn tuyệt. Bốn môn đệ đã bỏ lại biển cả và những người thân yêu. Vợ con của Simon và cha của Giacôbê sẽ sống thế nào? Mái nhà nay vắng bóng những người đàn ông cột trụ!

Hôm nay Chúa Giêsu vẫn cần bạn, vì bạn là Kitô hữu. Ngài vẫn thấy bạn, và mời gọi bạn đáp lại mỗi ngày. Cần trầm lắng mới nghe được tiếng thì thầm của Chúa. Bạn có thể sống như một giáo dân bình thường. lo xây dựng gia đình, sự nghiệp, tương lai. Nhưng bạn phải sẵn sàng từ bỏ khi cần, nghĩa là chọn Chúa, đặt Chúa lên trên mọi giá trị đó.

(xem tiếp trang 3)

Thượng Hội đồng Giám mục và mạng xã hội

đề như những người tham gia trực tiếp cuộc gặp gỡ ở Roma. Sẽ có một điều phối viên tham gia các cuộc thảo luận của các bạn trẻ.

Tất cả những suy tư này, tại Roma cũng như trên Facebook, sẽ được dùng trong việc soạn thảo Tài liệu làm việc (*Instrumentum laboris*) cho Thượng Hội đồng Giám mục. Bản đúc kết các câu trả lời cho bản câu hỏi trực tuyến cũng sẽ được đăng tải trên trang web www.synod2018.va

Các câu hỏi video trên Instagram

Cha Beramendi nói thêm: “Mặc dù chúng tôi biết người trẻ dùng Instagram rất nhiều, nhưng chúng tôi dành ưu tiên cho Facebook vì đây là nơi dễ dàng để tổ chức thảo luận và cũng để tránh những trò đùa cợt (*troll*)”.

Từ cuối tháng Giêng đến cuối tháng Tám 2018, mỗi tháng các bạn trẻ cũng được yêu cầu trả lời một câu hỏi, trên Instagram, dựa trên một đoạn video ngắn 15 giây.

Cha Beramendi giải thích: “Đó là những câu hỏi tổng quát như: ‘Đối với bạn Thiên Chúa là ai?’, ‘Điều gì làm cho bạn hạnh phúc?’, ‘Bạn có dự định gì về vấn đề gia đình?...’”. Cha là người đặt ra hashtag #synod2018 ngay từ đầu để xác định rõ các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng trên các mạng xã hội.

Đức hồng y Parolin...

mô thức [paradigm] ở đây muốn nói cách nhìn, suy nghĩ, và hiểu một chủ đề).

“Giáo hội và Đức Thánh Cha đang chất vấn người trẻ: họ có thể có những đóng góp nào cho Tin mừng và sứ mạng loan báo Tin mừng, trong thời hôm nay!”, ngài nói.

Tông huấn Niềm vui Tình yêu và người trẻ

Chuyển sang đề tài về Tông huấn Niềm vui Tình yêu, Đức hồng y Parolin nói văn kiện này “là kết quả của một cách nhìn mới mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang thực hiện với sự khôn ngoan, thận trọng và kiên nhẫn”. Ngài nói, những khó khăn xoay quanh Tông huấn “bên cạnh một số khía cạnh về nội dung, là do sự thay đổi thái độ này mà Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta phải có”.

“Tôi tin rằng Tông huấn Niềm vui

#synod2018

Cha Beramendi cho biết: “Một hashtag duy nhất, bằng một ngôn ngữ duy nhất, được tất cả các Hội đồng Giám mục chấp nhận”. Sự hiện diện của hashtag này trên các mạng xã hội dùng để “lắng nghe” những gì người trẻ muốn nói hơn là để Thượng Hội đồng nói về công việc của mình.

Trong cuộc trao đổi với VaticanNews, Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin nhấn mạnh: “Giáo hội thực sự muốn đối thoại với thực tại của người trẻ, muốn hiểu biết và giúp đỡ người trẻ. Tôi tin rằng cách tiếp cận này sẽ mang lại nhiều đổi mới, đặc biệt là qua việc tìm kiếm mối tương quan mới của Giáo hội với người trẻ, được diễn tả trong một mô thức về trách nhiệm, loại trừ mọi hình thức của chủ nghĩa gia trưởng.”

Đồng thời, lặp lại những lời của Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy: “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, nhưng hãy hỏi bạn có thể làm gì, bạn phải làm gì cho tổ quốc của bạn”, Đức hồng y Parolin nhấn mạnh rằng “Đức Thánh Cha và Giáo hội đang hỏi những người trẻ về những gì họ có thể làm cho Giáo hội, những gì họ có thể đóng góp cho Tin Mừng ngày nay”.

Đức hồng y nói: “Và tôi tin rằng các bạn trẻ sẽ biết đáp lại lời mời này với lòng quảng đại và tâm tình phấn khởi”. ■

(Theo *La Croix*)

Tình yêu – ngoài ý nghĩa là việc Giáo hội cứu mang gia đình và những vấn đề của gia đình trong thế giới ngày nay, còn thực sự giúp cho việc đem Tin Mừng vào trong gia đình, nơi đã là Tin Mừng: Tin Mừng về gia đình – đồng thời cũng là lời mời gọi các gia đình giúp đỡ bằng cách cộng tác và đóng góp cho việc phát triển Giáo hội”.

Cải tổ Giáo triều

Tiếp theo Đức hồng y Parolin nói về tiến trình cải tổ Giáo triều; ngài nói “cuộc cải tổ đã có những bước đi quan trọng,”

Ngài giải thích, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung hơn “vào chiều sâu thiêng liêng, vốn phải là động lực cho mọi cải tổ của Giáo triều, là chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là hoán cải”.

Ngài nói, phải ưu tiên cho thái độ

(xem tiếp trang 3)

Hội đồng Thế giới các Giáo hội thực hiện chuyến viếng thăm “lịch sử” tại Trung Quốc



WHĐ (15.1.2018) – Chuyến viếng thăm Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 16 tháng Giêng 2018 của một phái đoàn thuộc tổ chức đại kết “Hội đồng Thế giới các Giáo hội” (WCC - World Council of Churches), theo mục sư Olav Fykse Tveit, Tổng thư ký Hội đồng, là một chuyến viếng thăm “lịch sử”. Trước đây mục sư Tveit đã đến Trung Quốc hồi tháng 11 năm 2016 để tham dự nhiều cuộc gặp gỡ. Trong chuyến viếng thăm lần này, mục sư Tveit nói rằng ông “rất ấn tượng về việc các giáo hội” đến với mọi người thuộc mọi lứa tuổi, cũng như các sinh hoạt đại kết và liên tôn và các công việc phục vụ xã hội của giáo hội”.

Cuộc viếng thăm cũng cho thấy WCC rất quan tâm đến Trung Quốc - đang trở thành quốc gia có đông Kitô hữu nhất thế giới trong vòng 30 năm nay và Hội đồng Kitô giáo Trung Quốc (CCC) là thành viên của WCC từ năm 1991. Vì Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của WCC và số tín hữu Chính thống giáo ở Trung Quốc ít ỏi, mục đích chính chuyến viếng thăm của phái đoàn WCC là gặp gỡ các nhóm Tin Lành của Trung Quốc thuộc nhiều hệ phái khác nhau.

Gặp gỡ các Giáo hội chính thức

Tại Thượng Hải, phái đoàn WCC đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các tổ chức Giáo hội được chính phủ Trung Quốc chính thức công nhận, bao gồm Hội đồng Kitô giáo Trung Quốc và Phong trào Yêu nước Tam tự, cũng như các sinh viên của chủng viện thần học ở Đông Trung Quốc. Cũng có một buổi gặp gỡ các quan chức Trung Quốc đặc trách các vấn đề tôn giáo.

Đàng khác, trong chương trình không có cuộc phỏng vấn với các đại diện của các “giáo hội tại gia” không chính thức đang phát triển nhanh chóng. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay trước khi phái đoàn lên đường, WCC nói rằng: “Từ khi Trung Quốc mở cửa với thế giới vào cuối những năm 1970, ngày càng có thêm sự khoan dung tôn

giáo. Số người được rửa tội đã gia tăng đáng kể”. Theo các nhà quan sát, các Giáo hội có số tăng trưởng lớn nhất là các Giáo hội “không đăng ký”, ở ngoài sự kiểm soát của nhà nước.

Trước đây thường được gọi là “Giáo hội thầm lặng”, nay các Giáo hội này được tổ chức tốt hơn và thu hút rất nhiều người. Các Giáo hội này tồn tại trong một “vùng xám” hợp pháp, không được phép nhưng cũng không chính thức bị cấm, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những cuộc đàn áp.

Những tăng trưởng ấn tượng của Tin Lành Trung Quốc

Số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc cho biết số Kitô hữu Trung Quốc gia tăng hơn 2,5% vào năm 2014. Theo số liệu thống kê từ năm 2012, 1,8% là Tin Lành, trong khi 0,4% là Công giáo.

Theo thông tin từ cuộc “Thăm dò đời sống tâm linh của người Trung Quốc”, do Quỹ John Templeton tài trợ, số Kitô hữu tại Trung Quốc được cho là đã tăng lên 2,4%, bao gồm 30 triệu người Tin Lành và 3 triệu người Công giáo trong tổng dân số Trung Quốc là 1,3 tỷ người. Các ước tính khác cho rằng con số thực sự có thể còn cao hơn.

Theo Marie-Eva Reny, giáo sư kiêm nhiệm của Khoa chính trị tại Đại học Montreal, Canada, chuyên về vận động xã hội và tôn giáo dưới chế độ độc tài, sự hiện diện của Hội thánh Tin Lành ở Trung Quốc là lớn hàng thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ. Trong đó, có 80 phần trăm không ghi danh chính thức. ■

(Theo *La Croix*)

Đức hồng y Parolin...

này hơn là “những cải tổ cơ cấu, với việc ban hành các quy luật, tiêu chuẩn, những bổ nhiệm mới, v.v...”

Cải tổ phải làm sao cho Giáo triều Rôma trở thành “một trợ giúp thực sự cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh này”, Đức hồng y Parolin nói.

Chuyến tông du đến Chilê và Pêru

Cuối cùng, Đức hồng y Parolin đề cập đến chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Chilê và Pêru.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CÂU NGUYỆN

Lạy Chúa,
chúng con không hiểu tại sao
Chúa chọn Simon,
một người đánh cá ít học và đã
lập gia đình,
để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên
của Giáo Hội.

Chúa xây dựng Giáo Hội
trên một tảng đá mong manh,
để ai nấy ngất ngây trước quyền
năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con
theo Chúa, sống cho Chúa,
đặt Chúa lên trên mọi sự :
gia đình, sự nghiệp, người yêu.

Chúng con chẳng thể nào từ chối
viện cớ mình kém đức kém tài.

Chúa đưa chúng con đi xa hơn,
đến những nơi bất ngờ,
vì Chúa cần chúng con ở đó.

Xin cho chúng con một chút liều
linh của Simon,
bỏ mái nhà êm ấm để lên đường,
hạnh phúc vì biết mình đang đi
sau Chúa. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

“Đức Thánh Cha sẽ đi với tư cách một vị mục tử của Giáo hội hoàn vũ đến đến gặp các Giáo hội địa phương... những người đang gặp nhiều thách đố đặt ra bởi những thực tại của thế giới ngày nay”.

Thứ nhất, ngài nói, “là thách đố của người dân bản địa”, vì thế Đức Thánh Cha Phanxicô đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon vào năm 2019.

Ngài nói vấn đề xoay quanh “vai trò và những đóng góp của những người dân bản địa này trong từng quốc gia và xã hội của họ”.

Thách đố thứ hai là thách đố về tham nhũng. Đức hồng y Parolin nói rằng “đây là một chủ đề mà Đức Thánh Cha có những phát biểu rất mạnh mẽ và nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng lời lẽ cứng rắn; nó cản trở sự phát triển, cản trở chương trình giúp cho người dân bớt nghèo khổ”.

Nói tóm lại, Đức hồng y Parolin nhận định, “Đó không phải là một chuyến tông du dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ là một sự kiện đầy hứng khởi.” ■

(*Vatican News*)

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu chuyến tông du Chilê và Pêru:

Nỗi lo về chiến tranh hạt nhân



WHĐ (16.1.2018) – Thứ Hai 15-01-2018, trên chuyến bay sang Chilê để khởi đầu cuộc tông du một tuần tại hai quốc gia Nam Mỹ Chilê và Pêru, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến các phóng viên cùng đi bản sao bức ảnh một bé trai cõng trên lưng một bé trai khác.

Bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Mỹ Joe O'Donnell chụp mấy ngày sau cuộc tấn công hạt nhân của Hoa Kỳ tại Nagasaki, Nhật Bản, năm 1945. Trong ảnh là bé trai người Nhật với xác em trai mình trên lưng đang xếp hàng chờ vào nhà hoả táng để thiêu xác em.

Ở mặt sau bức ảnh, Đức Thánh Cha cho in thêm dòng chữ “Hậu quả của chiến tranh” và chữ ký của ngài.

Đức Thánh Cha nói hình ảnh này khiến ngài rất xúc động và ngài muốn chia sẻ bức ảnh, vì sợ rằng một lần nữa thế giới lại sử dụng vũ khí hạt nhân.

Quả vậy, hai ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, các cư dân ở Hawaii đã nhận được tin nhắn khẩn cấp báo động về một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo. Sự báo động nhằm của Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Hawaii -phát đi trên radio và truyền hình-, đã được gỡ bỏ 38 phút sau đó.

Đức Thánh Cha lên án việc sở hữu vũ khí hạt nhân

Tháng Mười Một năm ngoái, tại một buổi hội thảo ở Vatican về loại bỏ vũ khí, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng phải “lên án mạnh mẽ” việc sở hữu vũ khí hạt nhân vì “vũ khí này nhằm phục vụ cho nỗi sợ hãi, vốn không chỉ ảnh hưởng đến các bên trong cuộc xung đột, mà cả toàn thể nhân loại”.

Đức Thánh Cha nói với những người tham dự – trong đó có nhiều người đoạt Giải Nobel Hoà bình – rằng “các mối quan hệ quốc tế không thể bị đóng

Các phạm nhân nữ tại một trại giam ở Chilê chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Phanxicô

WHĐ (16.1.2018) – Theo chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại Chilê, chiều thứ Ba 16-1, ngài sẽ đến thăm trại giam phạm nhân nữ San Joaquin ở Santiago. Để chuẩn bị đón Đức Thánh Cha, các phạm nhân đã dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng trại giam vì họ tin rằng chuyến viếng thăm này là do Chúa quan phòng.

Kể từ lúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được xác nhận, 620 phạm nhân nữ bị giam giữ tại đây vì các tội buôn lậu ma túy, giết người, cướp của hoặc các tội khác – đã chuẩn bị chương trình đón tiếp Đức Thánh Cha.

Cô Nelly Dominguez, một phạm nhân, nói: “Ở đây mọi người đều đau khổ, có quá nhiều cơ cực, và sự kiện Đức Thánh Cha nhớ đến chúng tôi và đến thăm chúng tôi có nghĩa là Thiên Chúa đã nhớ đến chúng tôi. Tôi tin rằng đây là sự quan phòng của Thiên Chúa, không gì khác hơn”.

Dominguez đang chịu án tù 15 năm vì buôn bán ma túy. Cô nói với ACI Prensa: “Đối với tôi, chuyến viếng thăm này sẽ khiến chúng tôi thay đổi. Không chỉ trong đời tôi mà trong cuộc đời của tất cả mọi người ở đây”.

Cô nói: “Tôi đang thay đổi, tôi đang cố gắng trong đời sống tinh thần, tôi muốn thay đổi”.

“Tôi nghĩ những điều tốt đẹp đang đến với Chilê. Cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha là ơn huệ cao cả của Thiên Chúa”.

Dominguez và các phạm nhân khác của trại giam đang dùng giấy làm những vòng hoa trang trí cho phòng tập thể dục, nơi Đức Thánh Cha gặp các tù nhân trong 40 phút. Họ đang xếp 7.000 con bô câu giấy và 5.000 bông hoa.

Trong chương trình, đội hợp ca của trại giam sẽ trình bày một bài hát do các phạm nhân sáng tác có tiêu đề “Người mục tử mang mùi chiên”; bài hát nói về cuộc sống trong trại

khung trong sức mạnh quân sự, sự hăm dọa lẫn nhau, và sự phô trương các kho dự trữ vũ khí...”. Và ngài khẳng định: “Vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhất là vũ khí hạt nhân, chỉ đem lại một cảm giác an toàn giả tạo. Chúng không thể tạo lập được nền tảng cho sự chung sống hoà bình giữa các thành viên của gia đình nhân loại”. ■

(Theo Vatican News)



giam, những nỗi đau và niềm hy vọng của phụ nữ.

Chị Nelly León, nữ tu Dòng Đấng Chăn chiên lành, phục vụ ở trại giam, nói với ACI Prensa rằng thời gian chuẩn bị là thời gian “rất vui tươi phấn khởi. Đó là Mùa Vọng thứ hai của chúng tôi”.

Chị cho biết cộng đoàn của chị đã làm các tấm bảng với dòng chữ “Từ Tha thứ đến Bình an” để giúp các phạm nhân chuẩn bị về mặt thiêng liêng.

Chị León nói, các phạm nhân “cảm thấy có mối tương quan đặc biệt với Chúa Giêsu, Đấng đón tiếp họ”. Chị so sánh hình ảnh Đức Thánh Cha tông du Chilê và đến thăm trại giam với hình ảnh Chúa Giêsu dừng lại gặp gỡ các phụ nữ vào những lúc khác nhau trong cuộc sống trần thế của Người, như gặp Martha và Maria, gặp người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, người phụ nữ Samaria bên bờ giếng, và gặp Veronica trên đường lên Núi Sọ.

Chị León sẽ đọc bài chào mừng Đức Thánh Cha. Chị nói điều đầu tiên là chị cảm ơn Đức Thánh Cha vì “ngài đã quan tâm đến các phụ nữ đang bị giam giữ, đến những người nghèo nhất trong số những người nghèo, và vì sự hiện diện của ngài là nhìn nhận giá trị cuộc sống của những người bị giam giữ”.

Các nhân viên của trại giam đều cho rằng cuộc gặp gỡ sẽ rất đặc biệt đối với tất cả mọi người tham dự.

Alicia Contreras, người tham gia sứ vụ giúp đỡ tù nhân, cho biết bà nghĩ rằng chuyến thăm này sẽ giúp canh tân đức tin của tất cả những người có mặt.

Cảnh sát trưởng quốc gia Chilê, Jaime Rojas, bày tỏ hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố cam kết của nước này trong việc tái hòa nhập các tù nhân đã được trả tự do vào xã hội thông qua giáo dục, việc làm và trợ giúp về tinh thần. Ông nói thêm rằng ông hy vọng chuyến viếng thăm sẽ “thức tỉnh lương tâm của người Chilê”. ■

(Theo CNA)